

# Commercial Grade Bakeware, 60 Tin Nonstick Glazed Aluminized Steel Mini Muffin / Cupcake Baking Pan, 60 Tin Hemisphere Half-ball Muffin Pallet para sa Oven Baking

## Pangunahing tampok ng 60 tin hemisphere muffin pallet para sa ovan baking

Ipinakilala ang aming Industrial Hemisphere Muffin Pallet Cupcake Baking Tray, na ginawa mula sa mataas na kalidad na aluminized steel, na idinisenyo upang matugunan ang mahigpit na pangangailangan ng mga komersyal na kapaligiran sa pagluluto. Nag-aalok ang professional-grade baking pan na ito ng walang kapantay na tibay at performance para sa mga panaderya, restaurant, at pabrika ng pagkain.

Pangunahing tampok:

**Premium na Materyal:** Binuo mula sa aluminized na bakal, tinitiyak ng muffin pan na ito ang pantay na pamamahagi ng init at pambihirang tibay, na nakakatugon sa mga hinihingi ng mataas na volume na baking operations.

**Mapagbigay na Kapasidad:** Sa 60 half-ball molds bawat pan, ang muffin pan na ito ay nagbibigay-daan sa mahusay na batch production, na nagbibigay-daan sa iyong matugunan ang malakihang pangangailangan sa pagluluto sa hurno nang madali.

**Non-Stick na Patong:** Nilagyan ng superyor na non-stick coating, alinman sa Teflon o silicone-based, ginagarantiyahan ng pan na ito ang madaling paglabas ng mga baked goods at walang problemang paglilinis, na pinapadali ang iyong proseso ng pagluluto.

**Maraming nagagawang Disenyo:** Iniayon para sa propesyonal na paggamit, ang pan na ito ay angkop para sa malawak na hanay ng mga komersyal na aplikasyon, kabilang ang mga panaderya, restaurant, at pabrika ng pagkain, na tinitiyak ang pare-pareho at maaasahang mga resulta sa bawat paggamit.

**Mga Nako-customize na Opsyon:** Nag-aalok ang aming muffin pan ng mga propesyonal na custom na cupcake molds sa iba't ibang hugis, kabilang ang bilog, parihaba, parihaba, hugis-itlog, tatsulok, hugis puso, hugis hayop, hugis prutas, at higit pa. Sa daan-daang mga hulma na mapagpipilian, maaari kang lumikha ng isang hanay ng mga natatangi at kapansin-pansing mga inihurnong produkto upang pasayahin ang iyong mga customer.

**Serbisyo ng ODM at OEM:** Bilang isang [tagagawa ng muffin pan](#) na dalubhasa sa mga komersyal at pang-industriya na pan, nag-aalok kami ng mga serbisyo ng ODM at OEM upang matugunan ang iyong mga partikular na pangangailangan. Kailangan mo man ng mga custom na hugis, sukat, o disenyo, matutugunan namin ang iyong mga pangangailangan, na tinitiyak na ang iyong baking equipment ay ganap na naaayon sa iyong mga layunin sa negosyo.

Damhin ang walang kaparis na kalidad at versatility ng aming Industrial Hemisphere Muffin Pan, na idinisenyo upang itaas ang iyong baking operation sa mga bagong taas ng kahusayan at kahusayan. Magtiwala sa aming pangako sa paghahatid ng mahusay na pagganap at pambihirang halaga para sa lahat ng iyong komersyal na pangangailangan sa pagluluto sa hurno.

## Mga larawan ng produkto ng 60 tin hemisphere muffin pallet para sa ovan baking







## Higit pang mga uri ng multi-mould baking pans para sa pang-industriya na paggamit at komersyal na paggamit

Ang Tsingbuy Industry Limited ay isa sa nangunguna [pabrika ng cupcake baking pan](#) na may higit sa 15 taong karanasan sa industriya ng panaderya. Ang pang-industriya na multi-mould baking pans customization mula sa Tsingbuy ay isang pinakamahusay na pagpipilian kung mayroon kang mga pangangailangan. Nai-export na ang aming mga produkto sa Europe, American, Australia/New Zealand, Middle East, Asia, Africa at iba pang lugar. Inaasahan namin ang pakikipagtulungan sa parami nang parami ng mga internasyonal na customer sa paggawa ng Industrial multi-mould baking pans upang tamasahin ang kagandahan ng kwalipikadong bakeware. Ang sumusunod na nakalistang Industrial multi-mould baking pans ay para sa iyong sanggunian, marami pa kaming multi-mould pans sa factory. Mangyaring makipag-ugnayan sa amin sa alinman sa iyong mga pangangailangan at pangangailangan.



### Multi-mould Pan

Machine Stamp

Aluminized steel

Round corner

Nature/Teflon Coating/

Silicone Coating





## Multi-mould Pan

Buckle Type

Commerical bakery use

Customized design welcome



Complete Platform Piece

Single Mould Buckled

Fit with Auto Bakery Machine





## Multi-mould Pan

Connecting Type

Commerical bakery use

Customized design welcome

Single Mould Machine Stamp  
Fit with Auto Bakery Machine





## Multi-mould Pan

Buckle Type

Commerical bakery use

Customized design welcome



Complete Platform Piece

Single Mould Buckled

Fit with Auto Bakery Machine



**Factory Show**



# Our Multi-mould Baking Pan Workshop ODM & OEM Service

Well equipped with CNC machines, punching ,cutting, moulding machines, our annual production ability has been over 150million US-dollars

















# Packing and Shipping



Bukod sa [pakyawan komersyal na oven trays](#), Nagbibigay din ang Tsingbuy ng custom na stainless steel bakery trolley na maaaring lutuin sa oven. Maligayang pagdating upang makipag-ugnayan sa amin anumang oras.

## Recommended Matched Product

Custom bakery trolley / oven rack for multi-mould pans is available

